

# Tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin

KỶ III: KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC THÔNG TIN XẤU, ĐỘC HẠI TRÊN INETNET VÀ MẠNG XÃ HỘI



Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh họp bàn phương án đấu tranh với tội phạm lợi dụng internet và mạng xã hội để hoạt động.

Thời gian qua, các ngành chức năng đã tăng cường quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính 2 mặt của internet và MXH; đồng thời tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc hại vì một môi trường internet an toàn, lành mạnh.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các

binh chủng tư tưởng, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng về tư tưởng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong đấu tranh với các thông tin độc hại trên mạng internet, các trang MXH; đấu tranh phản bác lại các thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử phản động; biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền nội bộ trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, được đồng đạo dư luận và nhân dân quan tâm; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của những kẻ lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, sắc tộc để thực hiện chiến lược

"diễn biến hòa bình" để nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, cấp ủy các cấp cũng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao sức đề kháng trước các luồng thông tin dư luận trái chiều. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn đã phát động và triển khai cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến đầu thu hút hơn 15.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua cuộc thi đã tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp để phát hiện, ngăn chặn, hạn chế những trang web, blog có nội dung xấu, độc hại, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta. Có biện pháp tấn công chính trị, cô lập, vô hiệu hóa số đối tượng cầm đầu, chủ chốt thường xuyên lợi dụng mạng internet để hoạt động chống phá. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng công an đã khởi tố 3 bị can liên quan đến tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời". Công an tỉnh cũng chủ động đấu tranh có hiệu quả với hoạt động đào tạo, huấn luyện của "Hội anh em dân chủ" trên không gian mạng về đấu tranh dân chủ, nhân quyền và cách thức đối phó với cơ quan an ninh. Thường xuyên tổ chức tốt công tác đón chọn, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa tài liệu xấu, tài liệu chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng của đối tượng cực đoan, chống đối, cơ hội chính trị từ ngoài phát tán vào địa phương và từ địa phương gửi đi các nơi. Thực hiện nghiêm việc truy xét các tờ rơi; xây dựng các chuyên mục, phóng sự phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống định hướng dư luận, nhất là đối với các vụ án được dư luận quan tâm, hạn chế đến mức thấp nhất việc các đối tượng xấu lợi dụng, xuyên tạc gây dư luận xấu.

Trước nguy cơ và một số vụ việc mất an toàn thông tin xảy ra tại một số cơ quan, đơn vị, Công an tỉnh kịp thời thông báo lỗ hổng bảo mật; chủ động nắm tình hình, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc tấn công mạng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Đặc biệt, trước sự

phát tán tài liệu xấu qua email một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thu số tài liệu phân động phát tán, tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tính cấp bách, thường xuyên của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị mình.

Sở Thông tin và Truyền thông cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, thông tin điện tử, mạng internet trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn cho Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và thanh tra, kiểm tra hoạt động của các đại lý internet, trò chơi điện tử công cộng, kiểm tra, xác minh các thông tin sai trái, độc hại trên internet. Đồng chí Nguyễn Thành Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) cho biết: Trung tâm được trang bị hệ thống thiết bị an toàn bảo mật, bố trí cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về an toàn thông tin số trực 24/24 giờ. UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện giám sát an toàn thông tin cho Trung tâm, cơ sở hạ tầng mạng và các ứng dụng công nghệ thông tin của UBND tỉnh. Trung tâm thường xuyên cảnh báo cho các cơ quan, đơn vị khắc phục những lỗ hổng bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đều áp dụng các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các máy tính cá nhân có kết nối internet, nhờ vậy an toàn thông tin được bảo đảm, chưa để xảy ra các sự cố lớn.

(còn nữa)  
NGUYỄN HÌNH

## VỤ THƯ Trồng 445ha khoai tây vụ đông

Cùng với nguồn giống do nông dân chủ động dự trữ, để khắc phục khó khăn thời tiết và khuyến khích nông dân mở rộng diện tích vụ đông năm 2017, tỉnh hỗ trợ huyện Vũ Thư 424,2 tấn khoai tây giống, tương đương với gieo trồng 385,6ha khoai tây. Huyện đã vận chuyển, cung cấp kịp thời nguồn giống khoai tây để nông dân các địa phương gieo trồng kịp thời vụ. Kho lạnh của các địa phương chủ động cung cấp sớm nguồn giống khoai tây tại kho cho bà con. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân các địa phương cũng tập trung nhân lực, máy móc khẩn trương tiến hành trồng khoai tây. Ngoài ra, một số địa phương như HTXNN Minh Lãng, HTXNN Đông Phú (xã Song Lãng) đã nhay bèn đưa máy làm đất, lên luống trồng khoai tây vào sản xuất, giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ và thuận tiện hơn trong trồng loại cây này. Nhờ đó, đến nay, nông dân Vũ Thư đã cơ bản hoàn thành gieo trồng khoai tây với tổng diện tích 445ha. Các địa phương có diện tích khoai tây nhiều là Tân Phong 56ha, Minh Lãng 40ha, Tân Hòa 40ha.

QUYNH LƯU



Nông dân Song An (Vũ Thư) chăm sóc khoai tây đầu vụ.

## XÍ NGHIỆP NƯỚC TIỀN HẢI Đầu tư 39 tỷ đồng nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch

Để bảo đảm cung cấp nước sạch ổn định cho khách hàng, thời gian qua, xí nghiệp nước Tiên Hải (Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình) đã đầu tư 39 tỷ đồng xây mới, nâng cấp hệ thống xử lý nước. Đến nay, một số công trình đã được xây dựng như trạm xử lý nước với công suất 6.000m<sup>3</sup>/ngày đêm; hệ thống đường ống dẫn nước dài 3km tại khu công nghiệp Tiên Hải; sửa chữa, thay mới các đường ống tại các xã thuộc xí nghiệp quản lý... Dự kiến hết năm nay, một số hạng mục công trình đang được thi công sẽ hoàn thiện, góp phần nâng công suất nhà máy cung cấp nước sạch lên 14.000m<sup>3</sup>/ngày đêm, bảo đảm cung cấp nước ổn định, chất lượng cho khách hàng.

PHƯƠNG THẢO

# Điểm sáng sản xuất cây màu vụ đông

Nói đến phong trào sản xuất vụ đông của huyện Hưng Hà không thể không nhắc đến xã Diệp Nông. Những ngày đầu tháng 11, hình ảnh nổi bật trên khắp cánh đồng nơi đây là người nông dân tất bật trồng, chăm sóc cây màu vụ đông nhằm bảo đảm thắng lợi trên cả 3 phương diện: diện tích, năng suất và hiệu quả kinh tế.

Ông Trần Minh Chiếu, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Theo kế hoạch, Diệp Nông phấn đấu gieo trồng 380ha cây màu vụ đông. Đến nay, toàn xã đã gieo trồng được 332ha, trong đó ngô các loại 205ha, rau màu 60ha, đỗ tương 38ha, lạc 15ha, dưa bí 3ha, khoai tây 2ha, khoai lang 3ha và một số cây trồng khác như ngưu tất, ớt. Để bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất, đồng thời chủ động được kế hoạch sản xuất vụ xuân năm sau, HTX đẩy mạnh đồn điền, tập trung chỉ đạo bà con tiếp tục trồng các loại cây ưa lạnh để kết thúc thời vụ gieo trồng trước ngày 15/11.



Máy làm đất, lên luống được sử dụng để đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây màu vụ đông ở Diệp Nông (Hưng Hà).

Diệp Nông được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình sản xuất rau an toàn theo chuỗi liên kết với diện tích 8ha. Nhận thức được giá trị, tầm quan trọng của nông nghiệp sạch, HTX đã mở rộng diện tích trồng rau an toàn theo chuỗi lên 20ha, với 20 hộ tham gia, trồng các loại rau: cải bắp tím, cải bắp trắng, súp lơ. Ông Trần Minh Chiếu cho biết thêm: Cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2 doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết là HTX Tiến Triển (Hải Dương) và Công ty TNHH Thực phẩm xanh (Hải Phòng) cung ứng cho các hộ tham gia mô hình toàn bộ chi phí làm đất, giống, thuốc bảo vệ thực vật và một phần phân bón. Hai doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm đạt chất lượng với giá 3.000 đồng/cây súp lơ, 2.000 đồng/kg cải bắp; tại thời điểm thu mua, nên giá thị trường cao hơn giá đã ký

kết thì doanh nghiệp sẽ điều chỉnh theo giá thị trường, qua đó tạo niềm tin để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất. Các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc rau theo quy trình sản xuất nghiêm ngặt để có được một sản phẩm thực sự an toàn, chất lượng cũng được tổ chức cho các hộ tham gia. Để có một vụ đông thắng lợi, HTX chỉ đạo các thôn nạo vét được trên 6.000m<sup>3</sup> mương máng đồng thời tiến hành dọn cỏ để bảo đảm dẫn đủ nước tưới cho sản xuất. Dự kiến từ ngày 20 - 30/11, HTX phát động bà con đồng loạt ra quân làm thủy lợi, phân đấu nạo vét 30.000m<sup>3</sup> mương máng, đào đắp 2.000m<sup>3</sup> bờ vùng, bờ thửa, lấp đặt bổ sung 40 cống bi và xây mới 3 đập. Ngoài ra, HTX trích 10 triệu đồng cho việc tổ chức đánh bắt chuột bằng thuốc vi sinh trên các tổ, đội bắt chuột đến bắt thủ công; phát động toàn dân tham

gia bắt chuột, HTX đứng ra thu mua với giá từ 3.000 - 5.000 đồng/con... Với những giải pháp đồng bộ cùng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nông dân, Diệp Nông đã và đang khẩn trương vào vụ đông với niềm tin sẽ có một vụ đông thắng lợi. Phát huy truyền thống của địa phương, từ nhiều năm nay, người dân Diệp Nông không ngừng cải tạo đất đai, trồng cây màu vụ đông trên đất hai lúa cho hiệu quả kinh tế cao, trở thành một trong những sản xuất cây màu vụ đông của huyện Hưng Hà. Ông Nguyễn Xuân Luyến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, toàn xã phấn đấu gieo trồng 229ha cây màu (đạt 83,3% diện tích đất canh tác), phân đấu vượt từ 5 - 7ha so với kế hoạch huyện giao. Trong đó, cơ cấu các loại cây trồng

như ngô là 87ha, dưa, bí 78ha, còn lại là khoai lang, khoai tây, đậu tương, ớt, rau màu các loại. Đến nay, toàn xã đã gieo trồng được 195ha. Ngay từ đầu vụ, ngoài 2.100 gói hạt bí giống theo cơ chế hỗ trợ của huyện, UBND, HTX DVNN xã còn hỗ trợ người dân thêm 8.000 gói hạt bí giống. Tuy nhiên, những cơn mưa lớn đầu tháng 10 đã gây ngập lụt, làm chết khoảng 69ha diện tích cây màu vụ đông của người dân. Cùng với huyện hỗ trợ 2 tấn khoai tây giống và 58kg hạt ngô giống thì UBND, HTX DVNN xã đã kịp thời hỗ trợ 4.200 gói hạt bí giống để người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, bảo đảm kế hoạch sản xuất cây màu vụ đông năm 2017. Bên cạnh đó, HTX DVNN còn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách trồng, chăm sóc và bảo vệ cây màu vụ đông cho người dân; hỗ trợ toàn bộ chi phí bơm nước tưới, tiêu; cấp phát thuốc diệt chuột và tham gia công tác đánh chuột bảo vệ cây màu vụ đông. HTX DVNN còn đứng ra thu mua nông sản của bà con, ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các công ty chế biến lương thực, thực phẩm.

Đầu ra của nông sản được bảo đảm khiến cho bà con rất phấn khởi và yên tâm lao động sản xuất. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của sản xuất cây màu vụ đông cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, hỗ trợ của huyện, xã và sự tích cực lao động sản xuất của bà con nông dân, những mảnh ruộng đang dần được phủ kín bởi màu xanh của các loại cây màu. Đặc biệt, các đoàn thể của xã cũng chủ động đứng ra nhận đất và gieo trồng được 13ha cây màu vụ đông, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động sản xuất. Bình quân mỗi hộ dân của Duyên Hải gieo trồng từ 1 - 5 sào cây màu vụ đông, đặc biệt có những hộ tích tụ ruộng đất gieo trồng lên tới 2,5 mẫu cây màu các loại. Chỉ từ sản xuất cây màu vụ đông mà bình quân mỗi hộ thu lãi từ 25 - 30 triệu đồng/năm, đối thuốc diệt chuột và tham gia công tác đánh chuột bảo vệ cây màu thu lãi từ 80 - 100 triệu đồng/năm. Đến thăm cánh đồng của thôn Bùi Tiến, chúng tôi được chứng kiến không khí sản xuất sôi nổi của bà con nơi đây. Đang

nhành tay bón đạm cho mảnh ruộng trồng bí Nhật xuất khẩu, bà Bùi Thị Xiêm trò chuyện: Vụ đông năm nay nhà tôi trồng 2 sào bí và 1 sào ngô. Chỉ ít ngày nữa là bí cho thu hoạch. Tính bình quân mỗi sào bí cho thu hoạch từ 4 - 6 tạ quả với giá thu mua từ 8.000 - 11.000 đồng/kg như hiện nay thì trừ chi phí cũng cho thu lãi khoảng 4 triệu đồng/sào. Cạnh mảnh ruộng nhà bà Xiêm là 4 sào bí xanh muối của gia đình ông Nguyễn Văn Vượng chuẩn bị cho thu hoạch lứa quả lần hai. Ông Vượng cho biết: Sản xuất cây màu vụ đông năm nay gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi thời tiết nhưng nhờ thực hiện đúng kỹ thuật gieo trồng và biện pháp chăm sóc mà toàn bộ diện tích cây màu của gia đình tôi sinh trưởng, phát triển khá tốt. Chi phí làm đất, đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho mỗi sào bí từ 500.000 - 600.000 đồng nhưng lại cho thu lãi từ 3,5 - 4,5 triệu đồng/sào, cao hơn rất nhiều lần so với cấy lúa. Nhờ sản xuất cây màu vụ đông mà thu nhập của người dân quê tôi khá ổn định, đời sống cũng vì vậy mà được cải thiện đáng kể.

LƯU NGÂN - THANH HUYNH



Nông dân thôn Bùi Tiến (xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà) chăm sóc cây màu vụ đông.